

# มร.ลป. รับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน หลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคณะที่สมัครคณะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมดอกปีป ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้ อ.ดร.ชนิกา เสนาวงศ์ฯ พร้อมด้วย อ.ดร.พิมพ์ผกา อินทระส และ อ.ดร.ศาสตรา หล้าอ่อน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอหลักสูตรในโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้น รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะอนุกรรมการฯ และคณะได้ตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่กำลังมีการเรียนการสอน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นนวัตกรรมชุมชน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรการพัฒนาวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้า OTOP ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ณ อาคารบริการวิชาการ และหลักสูตรการพัฒนาครูนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ณ คณะครุศาสตร์

ในภาคบ่าย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ พร้อมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการขยายผลของโครงการ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานจากคณะอนุกรรมการฯ โดยสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหลักสูตรในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต





# มร.ลป. ประชุมหารือความร่วมมือ กับ Yunnan Feihang Education Investment Group ประเทศจีน



เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ อ.อัจฉริยา ครูธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.บัณฑิตกาญจก ตั้งภากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายภูมินันท์ รุ่งแสง นิติกรประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือแนวทางการร่วมมือในการสร้างโอกาสทางการศึกษา กับคณะผู้บริหารหน่วยงานเพื่อการศึกษา Yunnan Feihang Education Invest Group (FEI) ประเทศจีน นำโดย Mr. Wang Juncong ประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ (ชั้น 10) อาคารโอฬารโรจน์ที่รัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้มีการหารือถึงแนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีด้านสาขาวิชาโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชานวัตกรรม การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นต้น

## มร.ลป.ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสแรก

ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์ที่รัฐ โดยมียุทธศาสตร์เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามชีวิตโดยมีหัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ ฯ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ ฯ เป็นรายหน่วยงาน โดยโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โครงการพัฒนาดังนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และโครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ







# มร.ลป. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 2566



ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธาน เปิดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมณารีนอนนท์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี นางสาวศิริขวัญ วาแนว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

กิจกรรมในครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาในการก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพ วางแผนการประกอบอาชีพ และการทำงานของตนเองในอนาคต โดย ผศ.ชัยวุฒิ โภเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อ.อัจฉริยา ครุฑโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Resume ที่ควรเป็นอย่างไร นางอัญชลี จันทร์หา สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน สำหรับนักศึกษาจบใหม่ นายปรัชญา วรรณวนิช จากบริษัท JOBTOPGUN เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง เขียน Resume ให้ปัง.. จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน นายสุรินทร์ พูลสวัสดิ์ เจ้าของร้านปั้นข้าวเหนียว และ Omi Sushi & Teppan เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง บัณฑิตพันธุ์ใหม่ : อยากสร้างแบรนด์ให้ปัง ต้องสื่อสารให้โดนใจ และ นายสมพร มูลสาร ผู้อำนวยการบริษัท Pacific เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์ให้ปัง ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน

# มร.ลป. ร่วมกับจังหวัดลำปางจัดตลาดวัฒนธรรม "กาดฮิมซัว"

รศ.วิไลลักษณ์ พรหมแสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรม "กาดฮิมซัว" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานหน้าวัดนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนชาวลำปางร่วมเที่ยวชมงาน ซึ่งกำหนดจัดตลาดวัฒนธรรม "กาดฮิมซัว" อีกครั้งในวันที่ 2 มีนาคม 2567

ตลาดวัฒนธรรม "กาดฮิมซัว" เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาย่านเศรษฐกิจชุมชนเชรามิกจังหวัดลำปาง ดำเนินการโดยคณะวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้ชุดโครงการ การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งมี รศ.ดร.สุพรรณณี ฉายะบุตร เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมคือเพื่อพัฒนาตลาดย่านวัฒนธรรมชุมชนสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำชุมชน ตำบลท่าผาเป็นอย่างดี อันเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่มุ่งมั่นจะพัฒนาชุมชนให้เกิดรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อความยั่งยืนของชุมชนต่อไป







# มร.ลป. ร่วมงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เปิน MAEMOH Education Expo 2024 และเปิดบ้านวิชาการ "48 ปี แม่เปินวิทยาพัฒนาการศึกษาสู่ความยั่งยืน MMWS. Smart School"



ผศ.ดร.พิรภาพ จันทน์แสน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อ.ศักดิ์ชัย ศรีमार รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภัทธน์ ไชยพรม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.เกษตร วงศ์อุปราช ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ชลาพันธ์ อุบกิจ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ร่วมงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เปิน MAEMOH Education Expo 2024 และเปิดบ้านวิชาการ "48 ปี แม่เปินวิทยาพัฒนาการศึกษาสู่ความยั่งยืน MMWS. Smart School" เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนแม่เปินวิทยา อำเภอแม่เปิน จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [www.lpru.ac.th](http://www.lpru.ac.th) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-237399 ต่อ 5162 หรือ 086-4215760 ในวันเวลาราชการ หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง Facebook Fanpage งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## การจัดอบรมกิจกรรม Module 3 การนิเทศติดตาม การให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก



เมื่อวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยลำปาง ดำเนินการจัดอบรม Module ที่ 3 การนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีประเด็นการนำเสนอ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ศาสตร์พระราชา/พระบรมราโชวาท ด้านการศึกษา 2) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ 3) การแก้ไขปัญหาผู้เรียน/การพัฒนาผู้เรียนในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งการนำเสนอคลิปวิดีโอ

โดยมีอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และสมาชิกครู ในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 สพม.ลำปาง - ลำพูน สบป.ลำพูน เขต 1 และ เขต 2 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมในการคัดเลือกครูต้นเรื่อง (Model Teacher) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 4 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา การปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล รวมทั้งการสะท้อนความคิดเห็น

โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 2566" จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน เป็นโครงการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครูประจำการต่อไป





# สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเรียนรู้เครื่องดนตรีสากล ซอ ซิง



เมื่อระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเรียนรู้เครื่องดนตรีสากล ซอ ซิง ของชุมชน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบ้านก้อ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรีสากล ซอ ซิง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านก้อ เกี่ยวกับการปรับพื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีเทคนิควิธีการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้มีความไพเราะ และการผสมวงสากล ซอ ซิง เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างความตระหนักถึงคุณค่า สืบสานและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา ซึ่งมีการผลิตขึ้นในพื้นที่ตำบลวังทรายคำ โดยได้รับความร่วมมือและการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านก้อ ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มี นางโสมลักษณ์ กุลพรม นายวีรศักดิ์ ของเดิม และ นายอาทิตย์ สุบินะ นักวิชาการศึกษานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว

# สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรม "การจัดพวงมาลา"



เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม "การจัดพวงมาลา" กิจกรรมที่ 1 ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และเพื่อให้ นักศึกษามีความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมี อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้และทดลองลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษา ที่สามารถนำไปปฏิบัติหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่น รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ โดยมีนักศึกษา และบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





# สวท. มร.ลป. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชนจังหวัดลำปาง



เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชนจังหวัดลำปาง โดย ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทำงาน เข้าพบนายกเทศบาลตำบลบ้านสา รองนายกฯ และคณะทำงาน และเข้าพบรองนายกเทศบาลเมืองพิชัย และคณะทำงานในช่วงบ่าย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy) และส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดลำปางนำทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทาง อปท. ทั้ง 2 แห่ง มีนโยบายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชน การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการส่งเสริมการขายสินค้าแบบออนไลน์ และพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน การใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สวท. และ อปท. ทั้ง 2 แห่ง มีความเห็นชอบที่จะขับเคลื่อนพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชนจังหวัดลำปางร่วมกันผ่านการลงนามความร่วมมือ

# มร.ลป. จัดตั้งศูนย์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบกระดาษ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดตั้งศูนย์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบกระดาษ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคาร 6 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา อาคาร 7 อาคารคณะครุศาสตร์ อาคาร 52 อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยเป็นการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ มีผู้เข้าทดสอบทั้งสิ้น 1,482 คน โดยครูสภาวะประกาศผลสอบ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยผู้เข้าทดสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ผลการทดสอบฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ <https://ksp67.thaijobjob.com>







**รับนักศึกษาใหม่  
ปริญญาตรี**  
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567  
รับสมัครและชำระค่าสมัคร  
**บัดนี้ - 25 ก.พ. 67**  
054-237399 ต่อ 5162 | www.lpru.ac.th

**ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

เนื้อทองคำ ราคา 500 บาท  
เนื้อทองแดง ราคา 200 บาท

สั่งจองวัตถุมงคลได้ที่  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- สอบถามรายละเอียดได้ที่ 054237399 ต่อ 6701-2 ในวันและเวลาทำการ
- ชำระเงินผ่านชื่อบัญชี 024-1-89972-2 ธนาคารกรุงศรี (บัญชี ธนาคารกรุงศรี สาขาลำปาง สาขาเมืองลำปาง) สาขา 11 สาขาเมืองลำปาง

**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARITLPRU**

# เปิดแล้วอบรม 2024

## หลักสูตรเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

### จำนวน 19 หลักสูตร

lpru.in/Regis-training

**สมัครเลย**

อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ

อบรมฟรี รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง มีวุฒิบัตรรับรอง เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

## ประดิษฐ์ปั้นดอกไม้คำ

ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมกสิกรรมก้าวหน้า

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเวียงจันทนา ชั้น ๒  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะมีใบชิว้มกิจกรรม จำนวน ๓ ชิ้น

## ประกาศรับ

ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)  
บังคับประมาณ 2567

INNOVATOR  
SDGs  
APPROPRIATE TECHNOLOGY  
Learning and Innovation  
Area Based  
Tech and Innovation Library

รณรงค์นวัตกรรม

### “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”

- ▶ เปรียบข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ **NRIIS** ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 **ก่อนเวลา 17.00 น.**
- ▶ สถาปณต้นสังกัดการรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 **ก่อนเวลา 17.00 น.**

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ NRIIS โดยแนบไฟล์ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มของหน่วย บพท. ตามเงื่อนไขประกาศทุนฯ

WWW.FACEBOOK.COM/PMJA.THAI WWW.PMJA.OR.TH PMJA.OFFICIAL

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2567

**รับสมัคร สาขาวิทยาการจัดการ**  
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา  
☑ ม.6 หรือ ปวช.  
☑ ปวส. (เทียบโอนรายวิชา)  
สาขาวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 1/2567  
ค่าเทอมภาคเรียนละ 7,500 บาท

**สมัครออนไลน์**

**สมัครรับสมัคร**

**บัดนี้ถึง 10 พ.ค. 2567**

รอกในใบสมัครเรียนด้วยผ่านระบบพร้อมพิมพ์ใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร พร้อมนำส่งด้วยตนเองได้ ณ ห้อง 3623 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.พนิต ☎ 090-9197442 (ในวันเวลาทำการ)

# ITA 2024

## TRANSPARENCY WITH QUALITY

โปร่งใสอย่างมี**คุณภาพ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมัครวิจัยและแข่งขัน **ขอเชิญ**

อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ลงทะเบียนขอรับการตรวจแก้ไขเนื้อหา และภาษาของบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ (ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ 15 บทความ Register

ภาษาไทย 20 บทความ ลงทะเบียน

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567